



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,288

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 ธันวาคม 2567

ปีที่: 31

ฉบับที่: 7566

หน้า: 1(ขวา), 29

Col.Inch: 48.84 Ad Value: 62,905.92 PRValue (x3): 188,717.76

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จีน' เร่งอัดฉีดเศรษฐกิจ PTTGC-IVL รับผลบวก

## 'จีน' เร่งอัดฉีดเศรษฐกิจ PTTGC-IVL รับผลบวก

ตลาดจับตาประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจจีน ประเมินออกมาตราการทางการคลังเพิ่มเติม ตั้งขาดดุลเพิ่มเป็น 4% สูงกว่าตลาดที่ประมาณการไว้ที่ 3.5% หวังกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้า รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โบริกฯ แนะนำหุ้นอิงจีน นำโดย PTTGC, IVL, IRPC, SCC, SCGP รวมทั้ง PTTEP และ BANPU ขณะที่กลุ่มส่งออกและกลุ่มโลจิสติกส์รับผลดีเศรษฐกิจแดนมังกรฟื้นตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจจีน (CEWC) ระหว่างวันที่ 11-12 ธ.ค.นี้ คาดว่าจะมีการประกาศแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนระยะกลางและ

ขนาดหน้า 29

### 'จีน'

ยาวเพิ่มเติม หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือ Politburo เปิดเผยรายละเอียดว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เตรียมแผนสำหรับมาตรการทางการคลังแบบขยายตัว และนโยบายการเงินแบบขยายตัวระดับกลาง เพื่อหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้วานนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจีนอายุ 10 ปี ปรับลงสู่ระดับ 1.89% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตลอดกาล ขณะที่หุ้นจีนตอบรับเชิงบวก

โดยตัวเลขเศรษฐกิจเดือน พ.ย. ที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอลงอีกครั้ง นำโดยภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการออกพันธบัตรพิเศษเดือนที่ผ่านมาคิดเป็นเพียงราว 10% ของโควตา 8 แสนล้านหยวนที่วางไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) มองว่าปัจจัยหลักจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีนนับจากนี้ไป มองบวกต่อ

หุ้นอิงเศรษฐกิจจีน นำโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL, บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC

สำหรับผลการประชุมของ CEWC คาดว่าจะเป็นการออกมาตราการทางการคลังเพิ่มเติม โดยตลาดมองว่าจะมีการประกาศตัวเลขงบประมาณขาดดุล 4% สูงกว่าตลาดที่ประมาณการไว้ที่ 3.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้า นอกจากนี้ยังมองว่าจะมีมาตรการเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ทั้งนี้ประชุมประจำปีระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคมนี้ เพื่อกำหนดแผนเศรษฐกิจสำหรับปีหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มองว่าจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน จะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีและแพคเกจจิ้ง (PTTGC, IVL, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC, SCC, SCGP) เนื่องจากอำนาจในการซื้อของผู้บริโภคที่สูงขึ้นเสริมให้มีการอุปโภคบริโภคภายในประเทศสูงขึ้น ทั้งนี้เชื่อ

ว่า SCGP จะได้ประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากมีรายได้โดยตรงจากส่งออกไปจีน

กลุ่มพลังงานต้นน้ำ (บริษัท ปตท. สารวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU) เนื่องจากอำนาจในการซื้อของผู้บริโภคที่สูงขึ้นจะส่งผลบวกต่อความต้องการใช้พลังงานต้นน้ำ ทั้งนี้เชื่อว่า PTTEP จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการที่จีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก

กลุ่มโลจิสติกส์ (บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL, บริษัท พีรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL, บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE, บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO, บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD) เนื่องจากจะส่งผลบวกต่อกิจกรรมการขนส่งดีเซล จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดย RCL และ PSL จะได้ประโยชน์มากกว่าจากอัตราค่าระวางเรือที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มยางพารา (บริษัท ครีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA, บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER) เนื่องจากจีนเป็นตลาดส่งออกยางสำคัญของไทย โดยเฉพาะยางแผ่นซึ่งตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วนราว 40-50% ของส่งออกยางแผ่นรวม ทั้งนี้คาด STA จะได้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้จากจีนสูงถึง 50%

กลุ่มส่งออกอาหารไปจีน (บริษัท แก้วแก้ว น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN, บริษัท ไทย โคโคโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO, บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS) เนื่องจากจีนเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของผู้ประกอบการหลายราย โดย COCOCO มีสัดส่วนรายได้จากจีนประมาณ 28% ของรายได้รวม ส่วน PLUS มีสัดส่วนมากกว่า 20% ขณะที่ TKN มีสัดส่วนรายได้จากจีนที่ 22-24% ของรายได้รวม Top picks ■





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ - กระบวนทัศน์

วันที่: พุธที่ 12 ธันวาคม 2567

ปีที่: 75

ฉบับที่: 25482

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 58.28 Ad Value: 49,538

PRValue (x3): 148,614

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เส้นแบ่งความคิด: โลก-ทัศน์-พัฒนา-พืช (26) : จากพึงพึงธรรมชาติ-เกษตรกรรมสู่...



## เส้นแบ่งความคิด

● สถาพร ศรีสังข์

# โลก-ทัศน์-พัฒนา-พืช (26) : จากพึงพึงธรรมชาติ-เกษตรกรรม สู่ ‘อุตสาหกรรม’ (20)

ข้อสรุปเกี่ยวกับ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิดร่วมสมัยคนสำคัญของไทยผู้เพิ่งวายชนม์ ที่ว่า “...ผมขอชี้ให้เห็นว่า แม่แต่เงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้สังคมอังกฤษพร้อมจะเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม(ครั้งที่ 1 ผู้เขียน) ก็ยังไม่เกิดในประเทศไทย ถึงที่เกิดแล้วก็มีลักษณะบิดเบี้ยว จนไม่เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ได้...”

ตอบคำถามและชี้ชัดอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยวันนี้บ้าง?

อย่างน้อยก็เป็นการ “ตั้งคำถาม” (และอาจจะเป็นการทำนอง “ตบหน้าผาดใหญ่”) ต่อบรรดา “ชนชั้นนำ” ผู้สถาปนา “ระบบการปกครองไทย” และ “ระบบเศรษฐกิจไทย” ในรอบ 9 ทศวรรษ (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมาตั้งแต่ พ.ศ.2475) ได้ระดับหนึ่งว่า :

ไขว่คว้าคุณรีเปลา่ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้ประเทศ “สยาม” ในอดีตหรือ “ไทยแลนด์” ในปัจจุบัน ตามไม่ทัน “กงล้อประวัติศาสตร์” ของมนุษยชาติยุค “ทุนนิยม” ที่กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบไม่รีรอใคร ทั้งยังพร้อมจะบดขยี้สังคมใดก็ตามที่ “ตกยุคประวัติศาสตร์” เพราะ “ผู้นำชาติ” (และประชาชน?) ไร้ปัญญาความสามารถที่จะ “ตามทันโลก”!

การไม่สามารถตามทันการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างที่อาจารย์นิธิสรุปไว้หรือเปลา่ ที่มีส่วนอย่างสำคัญ ในการทำให้สังคมไทยวันนี้ต้องตกอยู่ในสภาพ “ซื้อแพงขายถูก” มาโดยตลอด จนทำให้สังคมต้องตกอยู่ในสภาพ “หนี้สินท่วมชาติ หนี้ราษฎรท่วมเมือง” อย่างที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้

เพราะตลอดช่วงเวลาแห่งการนำระบบ “ทุนนิยมเสรี” เข้ามาใช้ “พัฒนาประเทศ” ในนามของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ตั้งแต่แผนระยะที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2504 โดยแบ่งแผนดังกล่าวเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 จากปี 2504-2507 และระยะที่ 2 จากปี 2507-2509

จนถึงปัจจุบันที่กำลังอยู่ในแผนระยะที่ 13 (เริ่มจากพ.ศ.2566-2570)

“13 แผน” ด้วยช่วงเวลากว่า 60 ปี! สังคมไทยมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสภาพ “เศรษฐกิจ-สังคม” บ้าง?(ต้องถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบกว่า 60 ปีดังกล่าว เป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่ชนชั้นปกครองและชนชั้นนำของสังคมไทยเรียกว่า “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” โดยแท้จริงแบบปฏิเสธไม่ได้!)

ที่สามารถสรุปได้(แบบชาวบ้าน)อย่างเป็นรูปธรรมชัดๆ(แบบเห็นๆ) ก็เช่น :

ทรัพยากรสำคัญของประเทศแทบจะย่อยยับหมดสิ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบ “ซื้อแพงขายถูก” (เพราะไม่ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเหมือนดังอาจารย์นิธิฯว่า) ได้แก่ การขายวัตถุดิบธรรมชาติที่มีมากในประเทศ เช่น แร่ธาตุ(เริ่มจากดีบุกเป็นหลักแล้วตามด้วยแร่ธาตุอื่นๆแทบทุกชนิด (แถมด้วยแร่กัมมันตภาพรังสีในรูปแบบสินแร่อื่นราคาถูกเช่นการขายแร่โมนาไซต์ที่มีสินแร่ “ทอเรียม” ผสมอยู่ด้วย เป็นต้น) นอกจากนั้นก็เป็นที่รู้จักกัน เช่น การขายไม้ (แบบทำลายป่า) ไม้สักนั้นหมดไปก่อนแล้วจึงตามด้วยไม้อื่นๆ (อย่างไม้พะยูง/และไม้เนื้อแข็งคุณภาพสูงอื่นๆแม้ในยุค “ไม่มีสัมปทานป่าไม้” อย่างปัจจุบันก็เถอะ!)

เพื่อไปซื้อสินค้าแพงๆจากแรงกระตุ้นของสังคมบริโภคนิยมแบบทุนนิยมจากประเทศ “อุตสาหกรรม”ทั้งหลาย!

ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มหมดไปพร้อมๆกับการส่งเสริมให้ราษฎร “ปลูกพืชเชิงเดี่ยว” เพื่อป้อนเป็นสินค้าตาม “ออร์เดอร์” ของตลาดโลก ไม่ว่าจะป็นข้าว ยางพารา มัน ส้มปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

เกิดป่าเสื่อมดินเสื่อม น้ำแล้ง-น้ำท่วม-น้ำเสีย จนเกิดหายนะแบบไม่มีทางแก้ และกลายเป็นอาหารอันโอชะในการหาเสียงแบบเพื่อเจ้อชายฝืนโกหกมดเท็จแบบหน้าด้านๆของบรรดา “นักกินเมือง” ยุคปัจจุบันทั้งหลายอยู่โง่งง! (แบบเห็นๆมาอย่างยาวนาน555)

ทรัพยากรการประมงทั้งน้ำจืด-น้ำทะเล ก็ล่มสลาย เพราะส่งเสริมการประมงแบบล้างผลาญ(ไร้แผนการ ไร้ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ และ ฯลฯ)มาโดยตลอด จนถูกต่อต้านโจมตีจากบรรดาชาติพัฒนาแล้ว พอเริ่มจะหันมาจัดการตามคำขู่ของมหาอำนาจ(ซึ่งอาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง)ก็พบว่าตกอยู่ในสภาพ “สายเสียแล้ว”!555

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 13 แผนในรอบกว่า 60 ปี นอกจากจะทำให้ทรัพยากรสูญหาย ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมทรุดแทบทุกด้าน ทั้งดิน น้ำ อากาศ และพืชพรรณธัญญาหารทั้งหลายแล้ว

ที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเกิด “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และ “ปัญหาสังคมเน่าเหม็นชั่วร้าย” ที่ลามกระจายไปทั่วแทบทุกหย่อมหญ้า!

ลองประเมินดูกันเองเถิด ว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในประเทศนี้ นอกจากกลุ่มพ่อค้าและกลุ่มนักการเมืองไม่กี่ร้อยตระกูลแล้ว มีคนไทยบ้านไหน ตระกูลไหน หรือคนไหน สักกี่คนที่บ้านที่ตระกูลที่ไม่เป็นหนี้ที่มีความยั่งยืนและมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างปิติสุข?

หรือใครยังไม่เห็นปัญหาอาชญากรรมในสังคมนี้ ปัญหาคนไร้บ้านเด็กเร่ร่อนจรจัด ปัญหาโสเภณี ปัญหาคนบ้าคลั่ง การพนัน ปัญหาการฉ้อฉลถึงฉินกินหัวรายวัน ฯลฯ

หรือจะยังไม่เห็นกันจริงๆว่า-เมื่อถึงวันที่สังคมโลกกำลังลู่สู่ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นที่ 4 เข้าไปแล้วนั้น สังคมไทยกำลังร่วมยุค “เงินเป็นใหญ่-กำไรสูงสุด” กับชาวโลกอยู่ในลักษณะไหน?

หรือจะไม่ใช่ตกอยู่ในสภาพ กำลังล่มสลายท่ามกลางความเน่าเฟะทางสังคม (จนน่าจะยากเยียวยา!) อย่างที่นักคิดนักพยากรณ์ทางสังคมบางคนเขาวางกัน?



LINE for Business

**BREAKING NEWS**

# พื้นที่โฆษณานี้ กำลังรอคุณมาโปรโมท สนใจเป็นเจ้าของพื้นที่โฆษณา

คลิก >

## ส่องไฮไลต์เด็ด กระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานกาชาด สวนลุมฯ ปี 2567



ฐานเศรษฐกิจ

อัปเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม





**สภาเกษตรกรไทย** กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด **“ทศมราชา 72 พรรษา ถวายพระพร”** ระหว่างวันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2567 เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ สวณลพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์ สภาเกษตรกรไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจขององค์พระบรมราชูปถัมภ์ สภาเกษตรกรไทย องค์สภานายิกาสภาเกษตรกรไทย และองค์อุปนายกผู้อำนวยการสภาเกษตรกรไทย รวมถึงเผยแพร่ภารกิจของสภาเกษตรกรไทย

นอกจากนี้ มีการออกร้านกาชาดและบูธกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และสโมสรต่าง ๆ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภาเกษตรกรไทยในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติ

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง





สำหรับในส่วนของ**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ในปี 2567 บริเวณทางเข้าประตูที่ 3 สวณลุมพินี ฝั่งถนนพระรามที่ 4 ได้หยิบยกไฮไลต์ 6 กรมที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เริ่มจาก**นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล** รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เผยว่า ทาง กยท. ได้นำสินค้าผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% อาทิ หมอนยางพารา หมอนรองคอ เสื่อโยคะ / เสื่อละหมาด เกลยางประคบร้อน-เย็น ที่นวดยางพารา และสินค้ากระเป๋ายางพารารักษ์โลกหลากหลายรูปแบบ ผลิตจากหวายเทียมยางพาราธรรมชาติ เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับงานกิจกรรม ดงทน แข็งแรง ยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย

ต่อด้วย **นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์** ที่กล่าวว่า ทางกรมปศุสัตว์ ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ในงานวันกาชาดประจำปี 2567 วันที่ 11-22 ธันวาคม 2567 ณ บูธหมายเลข 3.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวณลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้นักรมปศุสัตว์เอาใจสาย Meat Lover และ Milk Lover มาให้เลือกซื้อ เลือกชิมภายในงาน ประกอบด้วย



โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคขุนคุณภาพ โดย D&Z halal beed Chumphon เนื้อโคขุนคุณภาพฮาลาล ขุนด้วยธัญพืช Dry Aged 60 วัน ด้วยกรรมวิธีที่ไม่เหมือนที่ใด ทำให้เนื้อมีความนุ่ม ชุ่มฉ่ำ และมีไขมันแทรกกำลังดี
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโคคุณภาพสูงล้านนา โดย บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด นมคุณภาพสูงล้านนา เป็นสินค้าน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมดิบคุณภาพสูงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่า เพิ่มผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง โดยฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและสถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการรับรอง จะได้ใบรับรองซึ่งออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์เขต 5

ขณะที่ **นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง** กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมเกมตกปลาธรรมชาติ เพื่อสร้างความสนุกสนานในบรรยากาศสนุ่ สำหรับผู้ประกอบการที่พาเด็กมาด้วยจะได้ร่วมสนุกกัน





ส่วน กรมวิชาการเกษตร นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ปีนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ On Ground โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้จัดบูธเข้าร่วมกิจกรรม คือ กาแฟสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ พันธุ์กาแฟอะราบิกา พันธุ์กวก. เชียงใหม่ 80 ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร เป็น Chief of The Day ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567



ด้าน กรมการข้าว ก็ไม่น้อยหน้า นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวได้ ปีนี้ทาง กรมการข้าวได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารคุณภาพขายดี ที่มียอดการสั่งซื้อฮิต ติดกระแส เช่น ข้าวหอมมะลินทรีย์ 100% ข้าวหอมมะลิน้ำนม ข้าวหอมมะลิพะเยา ข้าวไร้หอมหัวบอน ข้าวเหนียวดำลิ้มฝัว ข้าวผกาอำปี้ล รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวที่สามารถจัดรวมเป็นเซตของขวัญ เช่น ข้าวกล้อง 3 สี ข้าวแดงดอย ข้าวกำท่าวังผา สบู่ น้ำมันรำข้าว และชาใบข้าวหอมพะเยา ขายในรูปแบบออนไลน์ ให้ผู้เข้าร่วมงานกาชาดได้เลือกซื้อผ่านทาง [www.iredcross.org](http://www.iredcross.org) ภายในร้าน Rice Shop by กรมการข้าว



ปิดท้ายด้วย นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การร่วมออกร้านของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบ On Ground จำนวน 8 ร้านค้า ประกอบด้วย

1.ค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 1 ร้านค้า ได้แก่ ร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านองครักษ์ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ จังหวัดอ่างทอง ประเภทสินค้า : แจงลอนปลากราย, ทอดมันปลากราย, ห่อหมกย่างใบตอง

2.ร้านค้าจาก Smart Farmer (SF) จำนวน 1 ร้านค้าได้แก่ ร้านเลมอนมีฟาร์ม (Lemon Me Farm)จาก Smart Farmer ปี 2567 จังหวัดนครปฐม ประเภทสินค้า : น้ำมะนาวพร้อมดื่ม, ผลิตภัณฑ์มะนาวและเลมอนแปรรูป เช่น เปลือกมะนาวชะเอม, เปลือกเลมอนชะเอม, เยลลี่มะนาว, แยมเลมอน, เลมอนแช่น้ำผึ้ง, สกินแคร์จากเลมอน,น้ำมะนาวแบบเกล็ดน้ำแข็ง

3.ร้านค้าจาก Young Smart Farmer (YSF) จำนวน 1 ร้านค้า ได้แก่ ร้านสบายใจ in Café จากเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF จังหวัดกำแพงเพชร ประเภทสินค้า : อะโวคาโด, เสาวรส, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, ผลไม้สดปั่น เช่นอะโวคาโดปั่น, เสาวรสปั่น, มะม่วงปั่น, น้ำอ้อยคั้นสดใส่แก้ว และขวด



4.ร้านค้าจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรจำนวน 1 ร้านค้าได้แก่ร้านปลานิลแปลงใหญ่ (นิลชะ) จากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้เลี้ยงปลานิลตำบลท่าข้าม(นิลชะ)จังหวัดชลบุรีประเภทสินค้า : จี้อปลา, ปลาแดดเดียว, ปลายอพรุกไทยดำ, กุนเชียงปลา, ผงปลานิลโรยข้าว, น้ำพริกปลานิลกรอบ, ทอดมันปลา, ชุดข้าวน้ำพริกปลานิลแดดเดียว

5. ร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 ร้านค้าได้แก่

5.1 ร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่อ้อยจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่อ้อยจังหวัดอุดรดิตถ์ประเภทสินค้า : เม็ดมะม่วงหินมพานต์แปรรูป, ลูกก็จากเม็ดมะม่วงหินมพานต์, ปลาชีวอบพร้อมทาน, ยำปลาชีว 3 รส

5.2) ร้านไอติมไอศกรีมข้าว จากวิสาหกิจชุมชนชุมชนน้ำใสดอกไม้สวยกรุงเทพมหานครประเภทสินค้า : ไอศกรีมข้าวและผลไม้ใส่ถ้วยกาบหมากและถ้วยกระดาษ, น้ำสมุนไพรรสไผ่แก้ว

6. ร้านค้าจากตลาดเกษตรกร จำนวน 2 ร้านค้า ได้แก่

6.1 ร้านเมล่อนสุพรรณฟาร์ม จากวิสาหกิจชุมชนสวนแตงเมล่อนบ้านทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทสินค้า : เมล่อนผลสด, เมล่อนหั่นชิ้นพร้อมรับประทาน, เมล่อนปั่น

6.2 ร้านสวนส้มโอไทยทวี จากสวนส้มโอไทยทวี มณฑลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมประเภทสินค้า : ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – ทองดี - หับทิมสยาม ผลสดแพ็คกล่อง และปอกพร้อมรับประทาน, ผัก-ผลไม้ตามฤดูกาล

#กาชาด

#สวนลุม

#กรมปศุสัตว์

#นมโค

#กาแฟ

#ธุรกิจ-เศรษฐกิจ

ดูข่าวต้นฉบับ [🔗](#)





Male

Play



## ส่องไฮโล่เด็ด กระทรวงเกษตรฯ ร่วมงานกาชาด สวนลุมฯ ปี 2567

ฐานเศรษฐกิจ

11 ธ.ค. 2567 | 12:46 น.

อัปเดตล่าสุด : 11 ธ.ค. 2567 | 12:53 น.

**รวมไฮโล่เด็ด “งานกาชาด ประจำปี 2567” กระทรวงเกษตรฯ จัดเต็มชวน  
ร่วมสนุกเกมตกปลา พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดี ฝีมือเกษตรกร  
ตัวจริงหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินค้าปศุสัตว์ นมพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ยางพารา**

สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ทศมราชา 72 พรรษา ถวายพระพร” ระหว่างวันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2567 เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจขององค์พระบรมราชูปถัมภ์สภากาชาดไทย องค์สภานายิกา

## สภากาชาดไทย และองค์อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย รวมถึงเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย

นอกจากนี้ มีการออกร้านกาชาดและบูธกิจกรรมมากมายจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และสโมสรต่าง ๆ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติ



สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2567 บริเวณทางเข้าประตูที่ 3 สวณลุมพินี ฝั่งถนนพระรามที่ 4 ได้หยิบยกไฮไลต์ 6 กรมที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เริ่มจากนายสุภทัตน์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่เผยว่า ทาง กยท. ได้นำสินค้าผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% อาทิ หมอนยางพารา หมอนรองคอ เสื้อโยคะ / เสื้อละหมาด เจลยางประคบร้อน-เย็น ที่นวดยางพกพา และสินค้ากระเป๋ายางพารารักโลกหลากหลายรูปแบบ ผลิตจากหวายเทียมยางพาราธรรมชาติ เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับงานจักสาน คงทน แข็งแรง ยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย



ต่อด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่กล่าวว่า ทางกรมปศุสัตว์ ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ในงานวันกาชาด ประจำปี 2567 วันที่ 11-22 ธันวาคม 2567 ณ บูธหมายเลข 3.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้กรมปศุสัตว์เอาใจสาย Meat Lover และ Milk Lover มาให้เลือกซื้อ เลือกชิมภายในงาน ประกอบด้วย



1. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคขุนคุณภาพ โดย D&Z halal beed Chumphon เนื้อโคขุนคุณภาพฮาลาล ขุนด้วยรัญพีช Dry Aged 60 วัน ด้วยกรรมวิธีที่ไม่เหมือนที่ใด ทำให้เนื้อมีความนุ่ม ชุ่มฉ่ำ และมีไขมันแทรกกำลังดี
2. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโคคุณภาพสูงล้านนา โดย บริษัท **เชียงใหม่ เพชรมิลค์** จำกัด นมคุณภาพสูงล้านนา เป็นสินค้าน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมจากน้ำนมดิบคุณภาพสูงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นมโคคุณภาพสูง โดยฟาร์มโคนม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงาน

แปรรูปผลิตภัณฑ์นมและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการรับรอง จะได้ใบรับรองซึ่งออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์เขต 5



ขณะที่ นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมเกมตกปลา ธรรมชาติ เพื่อสร้างความสนุกสนานในบรรยากาศบูธ สำหรับผู้ปกครองที่พาเด็กมาด้วย จะได้ร่วมสนุกกัน

### ข่าวที่เกี่ยวข้อง

🕒 5 วันที่แล้ว

เช็คว່วน! เงินไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ชาวนา  
กลุ่มไหนได้บ้าง?

🕒 3 วันที่แล้ว

รวมไฮไลต์ เกี่ยวงานกาชาดสอนลุ่มฯ-งานกาชาด  
ออนไลน์ 2567 จัดเต็ม 12 วันเต็ม

🕒 2 วันที่แล้ว

ลุ่ม 12 ร.ค. "เกษตร-คลัง" นัดกดปุ่ม คิกออฟจ่ายเงิน  
ไร่ละ 1,000 บาท วันแรก

🕒 2 วันที่แล้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งรายชื่อ ให้ร.ค.ส.จ่ายไร่ละ  
1,000 บาท พรุ่งนี้

🕒 21 ชั่วโมงที่แล้ว

ถ่ายทอดสด "พิธีเปิดงานกาชาดสวนลุมพินี 2567" 5  
โมงเย็นวันนี้ 11 ร.ค. 2567



ส่วน กรมวิชาการเกษตร นายพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผย  
ว่า ปีนี้ กรมวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ On Ground โดย  
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้จัดบูธเข้าร่วมกิจกรรม คือ กาแฟสด และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ พันธุ์กาแฟอะราบิกา พันธุ์ กวก. เชียงใหม่ 80 ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร เป็น Chief of The Day ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567



ด้าน กรมการข้าว ก็ไม่น้อยหน้า นายณัฐกิตติ์ ขงทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวได้ ปีนี้ทางกรมการข้าวได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารคุณภาพขายดี ที่มียอดการสั่งซื้อฮิต ติดกระแส เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100% ข้าวหอมมะลิน้ำนม ข้าวหอมมะลิพะเยา ข้าวไร่หอมห้วยบอน ข้าวเหนียวดำสี่ม้าว ข้าวพกาอำปึล รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวที่สามารถจัดรวมเป็นเซตของขวัญ เช่น ข้าวกล้อง 3 สี ข้าวแดงดอย ข้าวทำท่าวังผา สบู่น้ำมันรำข้าว และชาใบข้าวหอมพะเยา ขายในรูปแบบออนไลน์ ให้ผู้เข้าร่วมงานกาชาดได้เลือกซื้อผ่านทาง [www.iredcross.org](http://www.iredcross.org) ภายในร้าน Rice Shop by กรมการข้าว





ปิดท้ายด้วย นายพีรพันธ์ คอกทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การร่วมออกฐานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบ On Ground จำนวน 8 ฐานค้า ประกอบด้วย

1.ค้าจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกรจำนวน 1 ฐานค้า ได้แก่ ฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านองครักษ์ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ จังหวัดอ่างทอง  
ประเภทสินค้า : แจงลอนปลากราย, ทอดมันปลากราย, ห่อหมกย่างใบตอง

2.ฐานค้าจาก Smart Farmer (SF) จำนวน 1 ฐานค้าได้แก่ ฐานเลมอนมีฟาร์ม (Lemon Me Farm)จาก Smart Farmer ปี 2567 จังหวัดนครปฐม ประเภทสินค้า : น้ำมะนาวพร้อมดื่ม, ผลิตภัณฑ์นมมะนาวและเลมอนแปรรูป เช่น เปลือกมะนาวชะเอม, เปลือกเลมอนชะเอม, เยลลี่มะนาว, แยมเลมอน, เลมอนแช่น้ำผึ้ง, สกินแคร์จากเลมอน,น้ำมะนาวแบบเกล็ดน้ำแข็ง

3.ฐานค้าจาก Young Smart Farmer (YSF) จำนวน 1 ฐานค้า ได้แก่ ฐานสบายใจ in Café จากเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF จังหวัดกำแพงเพชร ประเภทสินค้า : อะโวคาโด, เสาวรส, มะม่วงน้ำดอกไม้อีสทอง, ผลไม้สดปั่น เช่นอะโวคาโดปั่น, เสาวรสปั่น, มะม่วงปั่น, น้ำอ้อยคั้นสดใส่แก้วและขวด

4.ร้านค้าจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรจำนวน 1 ร้านค้าได้แก่ร้านปลาเนื้แปลงใหญ่ (นิลปะ) จากกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้เลี้ยงปลาเนื้ตำบลท่าข้าม(นิลปะ)จังหวัดชลบุรีประเภทสินค้า : จี้อปลา, ปลาแดดเดียว, ปลายอพริกไทยดำ, กุนเชียงปลา, พงปลาเนื้โรยข้าว, น้ำพริกปลาเนื้กรอบ, ทอดมันปลา, ชูดข้าวน้ำพริกปลาเนื้แดดเดียว

5. ร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนจำนวน 2 ร้านค้าได้แก่

5.1 ร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไคร้ต้อยจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไคร้ต้อยจังหวัดอุดรดิตถ์ประเภทสินค้า :เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป, คุกกี้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ปลาช๊วบพร้อมทาน, ยำปลาช๊ว 3 สส

5.2) ร้านไอดีอินไอศกรีมข้าว จากวิสาหกิจชุมชนชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย กรุงเทพมหานครประเภทสินค้า :ไอศกรีมข้าวและผลไม้ใส่ด้วยกาบหมากและด้วยกระดาษ, น้ำสมุนไพรใส่แก้ว

6. ร้านค้าจากตลาดเกษตรกร จำนวน 2 ร้านค้า ได้แก่

6.1 ร้านเมล็ดพันธุ์สวนพาริม จากวิสาหกิจชุมชนสวนแตงเมล็ดบ้านทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทสินค้า :เมล็ดผลสด, เมล็ดพันธุ์พร้อมรับประทาน, เมล็ดพันธุ์

6.2 ร้านสวนส้มโอไทยทวิ จากสวนส้มโอไทยทวิ มณฑลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครปฐมประเภทสินค้า :ส้มโอขาวน้ำผึ้ง – ทองดี - กับทิมสยาม ผลสดแพ็คกล่อง และปอกพร้อมรับประทาน, ผัก-ผลไม้ตามฤดูกาล

## หมวดหมู่ข่าว


**สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด**

16 hours ago · 🌐

จังหวัดตราด กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่

(11 ธ.ค. 67) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1/2567 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตร มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของ เกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกประมง คลินิกเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืช คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีคลินิกสุขภาพ ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด คลินิกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงขอเชิญชวน เกษตรกร และประชาชน เข้ารับบริการจากการจัดโครงการดังกล่าว/...



1

7 shares

**Log in or sign up for Facebook to connect with friends, fam...**

[Log in](#)

or

[Create new account](#)

จังหวัดตราด กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่



(11 ธ.ค. 67) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1/2567 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของ เกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ และคลินิกประมง คลินิกเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืช คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีคลินิกสุขภาพ ในการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด คลินิกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชน เข้ารับบริการจากการจัดโครงการดังกล่าว/...

## รูปภาพ



ปิยวิทย์ ทรัพย์ชจร



**ราคายางดอทคอม**

23 hours ago · 🌐

🔔 ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ กำหนดราคาโดย การยางแห่งประเทศไทยประจำวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2567 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

#ราคายางดอทคอม



## ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ ประจำวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2567

ชนิดยาง	ราคาวันนี้	ส่วนต่าง	สแกน QR Code
น้ำยาง(คุณภาพ100%)	74.00	1.50	
ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%)	61.50	0.10	
ยางแผ่นดิบ	74.10	0.59	
ยางแผ่นรมควัน	76.02	- 1.19	

อ้างอิงข้อมูลจาก....การยางแห่งประเทศไทย  
จัดทำโดย ทีมงาน [www.rakayang.net](http://www.rakayang.net)

👍 97

5 shares

Like

Comment



🔗 Author

**ราคายางดอทคอม**

🔔 ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ ประจำวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2567  
<http://rakayang.net/vip/view.php?idr=25896>

ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้  
ประจำวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2567

ชนิดยาง	ราคาวันนี้	ส่วนต่าง	สแกน QR Code
น้ำยาง(คุณภาพ100%)	74.00	1.50	
ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%)	61.50	0.10	
ยางแผ่นดิบ	74.10	0.59	
ยางแผ่นรมควัน	76.02	- 1.19	

อ้างอิงข้อมูลจาก....การยางแห่งประเทศไทย  
จัดทำโดย ทีมงาน [www.rakayang.net](http://www.rakayang.net)

23h



**Log in or sign up for Facebook to connect with friends, fam...**

Log in

or

Create new account

# โลก-ทัศน์-พัฒนา-พิช (26) : จากพึงพิง ธรรมชาติ-เกษตรกรรม สู่ “อุตสาหกรรม”(20)

👤 สยามรัฐออนไลน์ ⌚ 11 ธันวาคม 2567 23:00 น. 📍 เส้นแบ่งความคิด



## สถาพร ศรีสังข์

ข้อสรุปเกี่ยวกับ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิดร่วมสมัยคนสำคัญของไทยผู้เพ่งฉายชนม์ ที่ว่า “...ผมขอชี้ให้เห็นว่า แม้แต่เงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้สังคมอังกฤษพร้อมจะเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม(ครั้งที่ 1ผู้เขียน) ก็ยังไม่เกิดในประเทศไทย ถึงที่เกิดแล้วก็มีลักษณะบิดเบี้ยว จนไม่เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ได้...”

ตอบคำถามและชี้ชัดอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยวันนี้บ้าง?

อย่างน้อยก็เป็นการ “ตั้งคำถาม” (และอาจจะเป็นคำถามทำนอง “ตบหน้าฉลาดใหญ่”)ต่อบรรดา “ชนชั้นนำ” ผู้สถาปนา “ระบบการปกครองไทย” และ “ระบบเศรษฐกิจไทย” ในรอบ 9 ทศวรรษ (ตั้งแต่สยามรัฐใช้ตุ๊กตีสื่อเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปกครองใน

ศึกษาเพิ่มเติมบนนิตยสารของ สยามรัฐฉบับนี้ว่า : ยินยอม และ นโยบายนุรักษ์

ใช่พวกคุณรีเปเล่า?ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้ประเทศ "สยาม" ในอดีตหรือ "ไทยแลนด์" ในปัจจุบันตามไม่ทัน "กงล้อประวัติศาสตร์" ของมนุษยชาติยุค "ทุนนิยม" ที่กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบไม่รั้งรอใคร ทั้งยังพร้อมจะบดขยี้สังคมใดก็ตามที่ "ตกยุคประวัติศาสตร์" เพราะ "ผู้นำชาติ" (และประชาชน?) ไร้ปัญญาความสามารถที่จะ "ตามทันโลก"!

การไม่สามารถตามทันการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างที่อาจารย์นิธิสรุปไว้หรือเปล่า ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้สังคมไทยวันนี้ต้องตกอยู่ในสภาพ "ซื้อแพงขายถูก" มาโดยตลอด จนทำให้สังคมต้องตกอยู่ในสภาพ "หนี้สินท่วมชาติ หนี้ราษฎร์ท่วมเมือง" อย่างที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้

เพราะตลอดช่วงเวลาแห่งการนำระบบ "ทุนนิยมเสรี" เข้ามาใช้ "พัฒนาประเทศ" ในนามของ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ตั้งแต่แผนระยะที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2504 โดยแบ่งแผนดังกล่าวเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 จากปี 2504-2507 และระยะที่ 2 จากปี 2507-2509

จนถึงปัจจุบันที่กำลังอยู่ในแผนระยะที่ 13 (เริ่มจากพ.ศ.2566-2570)

"13 แผน" ด้วยช่วงเวลากว่า 60 ปี!

สังคมไทยมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสภาพ "เศรษฐกิจ-สังคม" บ้าง?(ต้องถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบกว่า 60 ปีดังกล่าว เป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่ชนชั้นปกครองและชนชั้นนำของสังคมไทยเรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" โดยแท้จริงแบบปฏิเสธไม่ได้!)

ที่สามารถสรุปได้(แบบชาวบ้าน)อย่างเป็นรูปธรรมชัดๆ(แบบเห็นๆ) ก็เช่น :

ทรัพยากรสำคัญของประเทศแทบจะย่อยยับหมดสิ้น จากระบบเศรษฐกิจแบบ "ซื้อแพงขายถูก" (เพราะไม่ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเหมือนดังอาจารย์นิธิว่า) ได้แก่ การขายวัตถุดิบธรรมชาติที่มีมากในประเทศ เช่น แร่ธาตุ(เริ่มจากดีบุกเป็นหลักแล้วตามด้วยแร่ธาตุอื่นๆแทบทุกชนิด (แถมด้วยแร่กัมมันตภาพรังสีในรูปแบบสินแร่อื่นราคาถูกเช่นการขายแร่โมนาไซต์ที่มีสินแร่ "ทอเรียม" ผสมอยู่ด้วย เป็นต้น) นอกจากนั้นก็เป็นที่รู้ๆกัน เช่น การขายไม้(แบบทำลายป่า) ไม้สักนั้นหมดไปก่อน แล้วจึงตามด้วยไม้อื่นๆ(อย่างไม้พะยูง/และไม้เนื้อแข็งคุณภาพสูงอื่นๆแม้ในยุค "ไม่มีสัมปทานป่าไม้" อย่างปัจจุบันก็เถอะ!)

เพื่อไปซื้อสินค้าแพงๆจากแรงกระตุ้นของสังคมบริโภคนิยมแบบทุนนิยมจากประเทศ "อุตสาหกรรม" ทั้งหมด!

ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มหมดไปพร้อมๆกับถูกรังสรรค์ให้กลายเป็น "ปลูกพืชเชิงเดี่ยว" เพื่อป้อนเป็นสินค้าตาม "ออร์เดอร์" ของตลาดโลก และ นโยบายผู้ส่งออกส่วนนอก และ นโยบายผู้ส่งออก อย่างพารา มัน ส้ม มะพร้าว น้ำมัน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

เกิดป่าสูญุดินเสื่อม น้ำแล้ง-น้ำท่วม-น้ำเสีย จนเกิดหายนะแบบไม่มีทางแก้ และกลายเป็นอาหารอันโอชะในการหาเสียงแบบเพื่อเจ้อชายฝืนโกหกมดเท็จแบบหน้าด้านๆของบรรดา “นักกินเมือง” ยุคปัจจุบันทั้งหลายอยู่โง่ๆ!(แบบเห็นๆมาอย่างยาวนาน555)

ทรัพยากรการประมงทั้งน้ำจืด-น้ำทะเล ก็ล้มสลาย เพราะส่งเสริมการประมงแบบล้างผลาญ(ไร้แผนการไร้ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ และฯลฯ)มาโดยตลอด จนถูกต้องด้านโจมตีจากบรรดาชาติพัฒนาแล้ว พอเริ่มจะหันมาจัดการตามคำขู่ของมหาอำนาจ(ซึ่งอาจจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง)ก็พบว่าตกอยู่ในสภาพ “สายเสียแล้ว” !555

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 13 แผนในรอบกว่า 60 ปี นอกจากจะทำให้ทรัพยากรสูญหายทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมทรุดแทบทุกด้าน ทั้งดิน น้ำ อากาศ และพืชพรรณธัญญาหารทั้งหลายแล้ว

ที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเกิด “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และ “ปัญหาสังคมเน่าเหม็นชั่วร้าย” ที่ลามกระจายไปทั่วแทบทุกหย่อมหญ้า!

ลองประเมินดูกันเองเถิด ว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในประเทศนี้ นอกจากกลุ่มพ่อค้าและกลุ่มนักการเมืองไม่กี่ร้อยตระกูลแล้ว มีคนไทยบ้านไหน ตระกูลไหน หรือคนไหน สักกี่คนที่บ้านก็ตระกูลที่ไม่เป็นหนี้ ที่มีความยั่งยืนและมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างปิติสุข?

หรือใครยังไม่เห็นปัญหาอาชญากรรมในสังคมนี้ ปัญหาคนไร้บ้านเด็กเร่ร่อนจรจัด ปัญหาโสเภณี ปัญหาคนบ้าคลั่งการพนัน ปัญหาการฉ้อฉลกังฉินกินหัวรายวัน ฯลฯ

หรือจะยังไม่เห็นกันจริงๆว่า-เมื่อถึงวันนี้ที่สังคมโลกกำลังลุ่สู่ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นที่ 4 เข้าไปแล้วนั้น สังคมไทยกำลังร่วมยุค “เงินเป็นใหญ่-กำไรสูงสุด” กับชาวโลกอยู่ในลักษณะไหน?

หรือจะไม่ใช่ตกอยู่ในสภาพ กำลังล่มสลายท่ามกลางความเน่าเฟะทางสังคม(จนน่าจะยากเยียวยา!)อย่างนี้นักคิดนักพยากรณ์ทางสังคมบางคนเข่าว่ากัน?

0

ถูกใจ

โพสต์

แชร์

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน  
ศึกษาเพิ่มเติม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล](#)  
และ [นโยบายคุกกี้](#)

ยินยอม



# โลก-ทัศน์-พัฒนา-พีช (26) : จากพึงพิงธรรมชาติ-เกษตรกรรม สู่ “อุตสาหกรรม”(20)



สยามรัฐ

อัปเดต 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา • เผยแพร่ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



## สถาพร ศรีสัจจัง

ข้อสรุปเกี่ยวกับ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิดร่วมสมัยคนสำคัญของไทยผู้เพิ่งวายชนม์ ที่ว่า “...ผมขอชี้ให้เห็นว่า แม้แต่เงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้สังคมอังกฤษพร้อมจะเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม(ครั้งที่ 1ผู้เขียน) ก็ยังไม่เกิดในประเทศไทย ถึงที่เกิดแล้วก็มีลักษณะบิดเบี้ยว จนไม่เป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ได้...”

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



ตอบคำถามและชี้ชัดอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยวันนี้บ้าง?

อย่างน้อยก็เป็นการ "ตั้งคำถาม" (และอาจจะเป็นคำถามทำนอง "ตบหน้าจาดใหญ่") ต่อบรรดา "ชนชั้นนำ" ผู้สถาปนา "ระบบการปกครองไทย" และ "ระบบเศรษฐกิจไทย" ในรอบ 9 ทศวรรษ (ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมาตั้งแต่ พ.ศ.2475) ได้ระดับหนึ่งว่า :

ใช่พวกคุณรีเปลา? ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้ประเทศ "สยาม" ในอดีตหรือ "ไทยแลนด์" ในปัจจุบัน ตามไม่ทัน "กงล้อประวัติศาสตร์" ของมนุษยชาติยุค "ทุนนิยม" ที่กำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าแบบไม่รั้งรอใคร ทั้งยังพร้อมจะบดขยี้สังคมใดก็ตามที่ "ตกยุคประวัติศาสตร์" เพราะ "ผู้นำชาติ" (และประชาชน?) ไร้ปัญญาความสามารถที่จะ "ตามทันโลก"!

การไม่สามารถตามทันการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างที่อาจารย์นิธิสรูปไว้หรือเปลา ที่มีส่วนอย่างสำคัญ ในการทำให้สังคมไทยวันนี้ต้องตกอยู่ในสภาพ "ซื่อแพงขายถูก" มาโดยตลอด จนทำให้สังคมต้องตกอยู่ในสภาพ "หนี้สินท่วมชาติ หนี้ราษฎร์ท่วมเมือง" อย่างที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



เพราะตลอดช่วงเวลาแห่งการนำระบบ "ทุนนิยมเสรี" เข้ามาใช้ "พัฒนาประเทศ" ในนามของ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ตั้งแต่แผนระยะที่ 1 ซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2504 โดยแบ่งแผนดังกล่าวเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 จากปี 2504-2507 และระยะที่ 2 จากปี 2507-2509

จนถึงปัจจุบันที่กำลังอยู่ในแผนระยะที่ 13 (เริ่มจากพ.ศ.2566-2570)

"13 แผน" ด้วยช่วงเวลากว่า 60 ปี!

สังคมไทยมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นกับสภาพ "เศรษฐกิจ-สังคม" บ้าง?(ต้องถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบกว่า 60 ปีดังกล่าว เป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่ชนชั้นปกครองและชนชั้นนำของสังคมไทยเรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"โดยแท้จริงแบบปฏิเสธไม่ได้!)

ที่สามารถสรุปได้(แบบชาวบ้าน)อย่างเป็นรูปธรรมชัดๆ(แบบเห็นๆ) ก็เช่น :

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

ทรัพยากรสำคัญของประเทศแทบจะย่อยยับหมดสิ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบ "ซื้อแพงขายถูก" (เพราะไม่ผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเหมือนดังอาจารย์นิธิฯว่า) ได้แก่ การขายวัตถุดิบธรรมชาติที่มีมากในประเทศ เช่น แร่ธาตุ(เริ่มจากดีบุกเป็นหลักแล้วตามด้วยแร่ธาตุอื่นๆแทบทุกชนิด (แถมด้วยแร่กัมมันตภาพรังสีในรูปแบบสินแร่อื่นราคาถูกเช่นการขายแร่โมนาไซต์ที่มีสินแร่ "ทอเรียม" ผสมอยู่ด้วย เป็นต้น) นอกจากนั้นก็เป็นที่รู้ๆกัน เช่น การขายไม้(แบบทำลายป่า) ไม้สักนั้นหมดไปก่อน แล้วจึงตามด้วยไม้อื่นๆ(อย่างไม้พะยุง/และไม้เนื้อแข็งคุณภาพสูงอื่นๆแม่ในยุค "ไม่มีสัมปทานป่าไม้" อย่างปัจจุบันก็เถอะ!)

เพื่อไปซื้อสินค้าแพงๆจากแรงกระตุ้นของสังคมบริโภคนิยมแบบทุนนิยมจากประเทศ "อุตสาหกรรม" ทั้งหลาย!



ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มหมดไปพร้อมๆกับการส่งเสริมให้ราษฎร "ปลูกพืชเชิงเดี่ยว" เพื่อป้อนเป็นสินค้าตาม "ออร์เดอร์" ของตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา มันสัมปะหลังปาล์มน้ำมัน และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

เกิดป่าสูญดินเสื่อม น้ำแล้ง-น้ำท่วม-น้ำเสีย จนเกิดหายนะแบบไม่มีทางแก้ และกลายเป็นอาหารอันโอชะในการหาเสียงแบบเพื่อเจ้าชายผืนโกหกมดเท็จแบบหน้าด้านๆของบรรดา "นักกินเมือง" ยุคปัจจุบันทั้งหลายอยู่โทองๆ!(แบบเห็นๆมาอย่างยาวนาน555)

ทรัพยากรการประมงทั้งน้ำจืด-น้ำทะเล ก็ล่มสลาย เพราะส่งเสริมการประมงแบบล้างผลาญ(ไร้แผนการ ไร้ความเข้มงวดในการใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ และฯลฯ)มาโดยตลอด จนถูกต่อต้านโจมตีจากบรรดาชาติพัฒนาแล้ว พอเริ่มจะหันมาจัดการตามคำขู่ของมหาอำนาจ(ซึ่งอาจจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้าง)ก็พบว่าตกอยู่ในสภาพ "สายเสียแล้ว" !555

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 13 แผนในรอบกว่า 60 ปี นอกจากจะทำให้ทรัพยากรสูญหาย ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมทรุดแทบทุกด้าน ทั้งดิน น้ำ อากาศ และพืชพรรณธัญญาหารทั้งหลายแล้ว

ที่ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเกิด "ความเหลื่อมล้ำทางสังคม" และ "ปัญหาสังคมเน่าเหม็นชั่วร้าย" ที่ลามกระจายไปทั่วแทบทุกหย่อมหญ้า!

ลองประเมินดูกันเองเถิด ว่าคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในประเทศนี้ นอกจากกลุ่มพ่อค้าและกลุ่มนักการเมืองไม่กี่ร้อยตระกูลแล้ว มีคนไทยบ้านไหน ตระกูลไหน หรือคนไหน สักกี่คนที่บ้านก็ตระกูลที่ไม่เป็นหนี้ ที่มีความยั่งยืนและมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างปิติสุข?

หรือใครยังไม่เห็นปัญหาอาชญากรรมในสังคมนี้ ปัญหาคนไร้บ้านเด็กเร่ร่อนจรจัด ปัญหาโสเภณี ปัญหาคนบ้าคลั่งการพนัน ปัญหาการฉ้อฉลกังฉินกินหัวรายวัน ฯลฯ

หรือจะยังไม่เห็นกันจริงๆว่า-เมื่อถึงวันนี้ที่สังคมโลกกำลังลุ่สุ่ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นที่ 4 เข้าไปแล้วนั้น สังคมไทยกำลังร่วมยุค "เงินเป็นใหญ่-กำไรสูงสุด" กับชาวโลกอยู่ในลักษณะไหน?

หรือจะไม่ใช่ตกอยู่ในสภาพ กำลังล่มสลายท่ามกลางความเน่าเฟะทางสังคม(จนน่าจะยากเยียวยา!)อย่างที่นักคิดนักพยากรณ์ทางสังคมบางคนเขาวา่กัน?

#อุตสาหกรรม

#นิติ

#แผน

#ทรัพยากร

#สังคม

#ทั่วไป

ทั่วไป





## จังหวัดชุมพรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ให้บริการเกษตรกรอำเภอทุ่งตะโก



จังหวัดชุมพร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 โดยให้บริการแก้ไขปัญหา ด้านพืช ดิน ข้าว ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน กฎหมาย สหกรณ์ บัญชี หม่อนไหม ผึ้ง ยางพารา การบริหารจัดการศัตรูพืช จัดขึ้น ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก

วันนี้ (11 ธ.ค. 67) นายอภิชาติ สาราบรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการจากหน่วยงานของรัฐได้อย่างครบวงจร รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเกษตรกรจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรชาวอำเภอทุ่งตะโก เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยให้บริการแก้ไขปัญหา ด้านพืช ดิน ข้าว ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน กฎหมาย สหกรณ์ บัญชี หม่อนไหม ผึ้ง ยางพารา การบริหารจัดการศัตรูพืชและ กิจกรรมของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดชุมพรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้

ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งถึง ทัศนเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความรู้ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยการจัดงานในครั้งนี้

นายสุบรรณ รัชกษทอง เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในคราวเดียวกัน การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในแต่ละครั้ง กิจกรรมหลักคือ การให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรจากทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจร รวมทั้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตร.

### วิดีโอ



### รูปภาพ



วิทยา ศรีมาลา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

11 ธ.ค. 67 ผู้เข้าชม 15

แชร์ข่าว

NBT  
CONNEXT

106686  
จำนวนข่าว

0  
วิดีโอทั้งหมด

4386232  
จำนวนคนอ่าน

### แท็กที่กำลังได้รับความนิยม

1.ความนิยม  
#จังหวัดตรัง  
8943 ยอดชม

2.ความนิยม  
#งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี  
2567